



ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

ตามประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑	๐๐๒	นายฤทธิศักดิ์ เกษแก้ว
๒	๐๐๓	นายธนากร นิพัทธ์ประเสริฐ

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง (หลังใหม่) เลขที่ ๖/๙ ถนนลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองเก่า)

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่นอนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลมเข้าห้องสอบ) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยจะต้องเข้าห้องสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

๓. ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

๔. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตัวกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

๕. ผู้สมัครสอบรายใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบในครั้งนี้

ง. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองที่ <https://ranong.treasury.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางจำปี บุญส่ง)

ธนารักษ์พื้นที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง